

## สังเขปความ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารคริสตจักรของคริสตจักรในพระธรรมกิจการของอัครทูตกับคริสตจักรท้องถิ่นที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย” เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อเปรียบเทียบการบริหารคริสตจักร ระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยคริสตจักรท้องถิ่นที่ผู้เขียนเลือกเป็นกรณีศึกษา คือ คริสตจักรห้วยแก้ว และคริสตจักรสีบนที่ธรรม กับ คริสตจักรในสมัยเริ่มแรก โดยศึกษาการบริหารคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มในช่วงแรกจากการอรรถวิเคราะห์ตัวบท คือ พระธรรมกิจการ 2:41-47, 6:1-7 และการบริหารคริสตจักรอันติโอก จากการอรรถวิเคราะห์ตัวบท คือ พระธรรมกิจการ 13:1-3 เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า คริสตจักรในพระธรรมกิจการ คือ คริสตจักรในเมืองเยรูซาเล็มและคริสตจักรในเมืองอันติโอกนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง อีกทั้งมีลักษณะการปกครองคริสตจักรที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกับระบบการบริหารคริสตจักรในสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์หาหลักการสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้คริสตจักรเจริญเติบโต และ หาคำตอบที่ว่าการบริหารคริสตจักรจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้การบริหารคริสตจักรของคริสตจักรท้องถิ่นที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 เป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบริหารคริสตจักร โดยศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของการบริหารคริสตจักร อำนาจในการบริหารคริสตจักร และจุดประสงค์ในการบริหารคริสตจักร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้เขียนในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคริสตจักร

บทที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคริสตจักรของคริสตจักรในพระธรรมกิจการของอัครทูต คือ คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม โดยการอรรถวิเคราะห์ตัวบท คือ พระธรรมกิจการ 2:41-47, 6:1-7 และ คริสตจักรอันติโอก โดยการอรรถวิเคราะห์ตัวบท คือ พระธรรมกิจการ 13:1-3

บทที่ 3 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคริสตจักรของคริสตจักรท้องถิ่นที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยศึกษา ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการบริหารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ธรรมเนียมแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และการบริหาร

คริสตจักรของคริสตจักรท้องถิ่นที่สังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ซึ่งคริสตจักรที่ผู้เขียนเลือกเป็นกรณีศึกษา คือ คริสตจักรห้วยแก้ว และ คริสตจักรสีบนที่ธรรม

บทที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบการบริหารคริสตจักรระหว่างคริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยกับคริสตจักรในสมัยเริ่มแรก ตามสมมุติฐานของผู้เขียนที่ว่า ลักษณะการปกครองหรือการบริหารของคริสตจักรดังกล่าวมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกัน โดยผู้เขียนได้นำเสนอ ภาพรวมของการบริหารคริสตจักรในสมัยเริ่มแรก และภาพรวมของการบริหารคริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามลำดับ จากนั้นจึงเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อแตกต่างของการบริหารคริสตจักรดังกล่าว โดยผู้เขียนแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ การเริ่มต้นคริสตจักร ผู้นำและเจ้าหน้าที่คริสตจักร โครงสร้างและระบบการบริหาร รูปแบบพันธกิจและการประกอบศาสนพิธี และบทบาทของผู้นำและสมาชิก

บทที่ 5 เป็นบทสรุปของการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เขียนนำเสนอสิ่งที่พบจากการศึกษา ซึ่งผู้เขียนพบว่าการบริหารคริสตจักรมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร และการบริหารคริสตจักรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสองประการ คือ 1) ศักยภาพและการเป็นที่ยอมรับของศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักร และ 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำพันธกิจคริสตจักร ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้การบริหารคริสตจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น